



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๘๔๑

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

๑-๕

(นางสาวรณุช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๑๙ ปีที่ ๒๙

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กำชับเทศกาลจัดระเบียบผู้ค้าถนนสังคโลก
- ❖ รอยทรายดูดซับทำความสะอาดคราบน้ำมันที่หกเลอะบนผิวจราจร
- ❖ กวดขันจับปรับผู้กระทำความผิดจอด หรือขับซิ่งรถจักรยานยนต์บนทางเท้า

## ❖ กำชับเทศกาลจัดระเบียบผู้ค้าถนนสังคโลก

นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้ค้าปะทะคารมกัน โดยมีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามไล่ไม่ให้ผู้ค้าจรเข้ามาขายของในพื้นที่บริเวณถนนสังคโลก ขอย้ำว่าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล พร้อมอ้างว่าตนเองได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ดูแลพื้นที่ว่า ผู้หญิงที่วิวาทกับผู้ชายที่มาขายของเป็นผู้ค้าที่ทำการค้าบริเวณจุดผ่อนผันที่ ๑๖ ถนนสังคโลก ซึ่งจุดผ่อนผันดังกล่าว คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ระดับเขต (เขตดุสิต) ได้มีมติให้จุดผ่อนผันในพื้นที่เขตดุสิตทำการค้าต่อจำนวน ๑๔ จุด รวมถึงจุดผ่อนผันที่ ๑๖ หน้าวชิรพยาบาล และได้นำเข้าคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ถนนสังคโลกเป็นพื้นที่ทำการค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ตั้งแต่ปากซอยสังคโลก (ฝั่งซ้าย) ถึงประตูทางเข้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีกองทัพบก ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดระเบียบ เพื่อประกาศเป็นจุดทำการค้า ส่วนกรณีผู้ค้าที่กล่าวอ้างว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้ค้า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบเป็นการกล่าวอ้างเอง เพื่อมิให้มีผู้ค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นในจุดทำการค้าบริเวณถนนสังคโลก ซึ่งอาจจะทำให้จุดทำการค้าดังกล่าวไม่ได้รับการประกาศเป็นจุดทำการค้าต่อ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตักเตือนผู้ค้ารายดังกล่าว ไม่ให้กระทำการดังกล่าวอีก รวมถึงกำชับหากพบผู้ค้ารายใหม่เข้ามาอีกให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจให้กวดขันจัดระเบียบผู้ค้าจุดทำการค้าถนนสังคโลกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

\*\*\*\*\*

❖ รอยทราย ...

❖ **โรยทรายดูดซับทำความสะอาดคราบน้ำมันที่หกเลอะบนผิวจราจร**

นายปารุส อรหัตตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า มีคราบน้ำมันหกเลอะบนผิวการจราจรบริเวณสถานีบริการน้ำมันซีเอสโก้ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวและจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการโรยทรายดูดซับทำความสะอาดคราบน้ำมันที่หกเลอะบนพื้นผิวจราจรในบริเวณดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้ง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

\* \* \* \* \*

❖ **กวดขันจับปรับผู้กระทำผิดจอด หรือขับซิ่งรถจักรยานยนต์บนทางเท้า**

นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ มีรถจักรยานยนต์จอดกีดขวางทางสัญจร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบรถจักรยานยนต์จอดกีดขวางทางสัญจร จึงได้ให้ผู้ฝ่าฝืนมาชำระค่าปรับในความผิดฐานขับซิ่ง หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความถี่กวดขันไม่ให้จอดหรือขับซิ่ง หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

\* \* \* \* \*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร